



ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เรื่อง การขอความร่วมมือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและประชาชน
ในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว และขยายไปยังจังหวัดต่าง ๆ เป็นวงกว้าง รัฐบาลได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าวในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง โดยขอความร่วมมือจากประชาชนให้กักตัวอยู่ที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ให้ปิดสถานที่ซึ่งมีประชาชนมารวมกันเพื่อทำกิจกรรมจำนวนมากและอาจเกิดการแพร่เชื้อได้ง่าย เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ขยายไปสู่ประชาชนและเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) เป็นสถานที่หนึ่งในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก โดยประชาชนที่มาติดต่อบางคน บางกลุ่ม อาจเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่นได้ง่าย แม้ ส.ป.ก.จังหวัด ทุกแห่งจะได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตาม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีความห่วงใยในสุขภาพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและประชาชนทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ สู่เกษตรกรและประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรการป้องกันของรัฐบาล ส.ป.ก. จึงขอความร่วมมือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้ปกครองท้องที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชาชนที่จะมาติดต่อขอรับบริการด้านการโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้านการรังวัดและสอบสวนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ที่ดิน และงานด้านอื่น ๆ ณ ส.ป.ก.จังหวัด ทั่วประเทศ ดังนี้

๑. กรณีเกษตรกรที่จะมาติดต่อขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และงานด้านอื่น ๆ ณ ส.ป.ก.จังหวัด หากการติดต่อขอรับบริการดังกล่าวมิใช่กรณีที่เป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เกินสมควร หรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งแล้ว ส.ป.ก. จึงขอความร่วมมือให้งดเว้นการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ ณ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

๒. กรณีที่มีการคัดค้านการขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิผ่านช่องทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกไว้ในสารบบข้อมูลที่ดิน หรืออีเมล หรือช่องทางสื่อออนไลน์ของ ส.ป.ก.จังหวัด ภายในกำหนดตามประกาศ

๓. กรณีที่เกษตรกรมีหนี้ค้างชำระต่อ ส.ป.ก. และครบกำหนดชำระหนี้ให้ดำเนินการผ่านช่องทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๔. กรณีการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน การขออนุญาตใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม และการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามประกาศกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ให้สามารถยื่นคำขอและส่งเอกสารประกอบคำขอผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล หรือสื่อออนไลน์ที่ ส.ป.ก.จังหวัด กำหนด

อนึ่ง ส.ป.ก.จังหวัด ได้กำหนดแผนงานการให้บริการแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินแบบ ศูนย์บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ไปยังชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด หากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ส.ป.ก. จะแจ้งให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

ส.ป.ก.มีความห่วงใยในสุขภาพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและประชาชนทุกคน และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและป้องกันเกษตรกรและประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการ ณ ส.ป.ก.จังหวัด จากการแพร่ ระบาด ของโรค COVID-๑๙ ตามมาตรการของรัฐบาล ส.ป.ก. จึงขอความร่วมมือและขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ โดยไม่มีผลเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือเพิกถอน ประกาศและคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่อย่างใด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม